

4 Thái Bình

TRIỂN KHAI CÁC QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 14/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

KHAI MẠC HỘI BÁO XUÂN CANH TÝ 2020

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 14/1, tại Bảo tàng tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc hội báo xuân Canh Tý năm 2020, khai mạc phố ông đồ và một góc chợ quê. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Nhung, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; điều động đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đến nhận công tác tại UBND thành phố Thái Bình, chỉ định

tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, giới thiệu đề HĐND thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp đó, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Bắc, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; bổ nhiệm đồng chí Phạm Viết Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, luân chuyển; đồng thời khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là bước rất quan trọng phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, quản lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong rằng trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm, luân chuyển sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm, sở trường, phần

đầu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ mới được bổ nhiệm và luân chuyển tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện các đồng chí được bổ nhiệm, luân chuyển bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện, tin nhiệm giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực hết mình, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, cùng tập thể, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

P.V

tin viên, cộng tác viên trong cả nước chào xuân mới và chào đón những sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và của tỉnh năm 2020. Hội báo xuân CanhTý diễn ra từ ngày 14 - 24/1. Sau thời gian trung bày, toàn bộ ấn phẩm sẽ được gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cùng với hội báo xuân, Bảo tàng tỉnh cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển văn hóa Việt tổ chức khai mạc hoạt động tuyên truyền về di sản văn hóa phi vật thể:

phố ông đồ và một góc chợ quê với mục đích giới thiệu về nghệ thuật thư pháp cũng như tái hiện khung cảnh một góc chợ quê xưa cùng với một số trò chơi dân gian, những nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt tới đồng bào quần chúng nhân dân. Tại đây, du khách được tham gia trải nghiệm những trò chơi dân gian truyền thống như: đập niêu đất, chơi ô ăn quan, nhảy bao bố, bắt chạch trong chum, nhảy sạp...

TU ANH

“TẾT SUM VẦY NĂM 2020” ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động với các chương trình thiết thực như: hỗ trợ kinh phí xây 42 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,22 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng gần 1.000 suất quà cho công nhân lao động nhân dịp tháng công nhân; tổ chức

chương trình “Tết sum vầy” ở các cấp công đoàn và trao hơn 2.100 suất quà đến công nhân lao động với số tiền trên 1,1 tỷ đồng; trao 4.402 suất quà tổng trị giá trên 880 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi; triển khai nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tại chương trình, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh

nh nghiệp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 suất quà cho công nhân, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh trao 210 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBình Seed trao 30 suất quà (mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và 5kg gạo).

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Doanh nghiệp vì người lao động” cho 3 doanh nghiệp có nhiều đóng góp, chăm lo đời sống của người lao động năm 2019.

Phát biểu tại chương trình,

đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn tỉnh Thái Bình đối với người lao động, đặc biệt mỗi dịp tết đến, xuân về đã trích kinh phí và huy động nguồn xã hội hóa trao tặng hàng nghìn suất quà cho người lao động. Việc tổ chức các hoạt động cho người lao động là động lực để họ phấn đấu vươn lên, hàng hái thi đua lao động, sáng tạo góp phần cùng doanh nghiệp phát triển, qua đó nâng cao thu

nhập. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tỉnh Thái Bình, các cấp công đoàn tiếp tục có các chính sách quan tâm chăm lo hơn nữa đối với người lao động để người lao động yên tâm làm việc; chủ sử dụng lao động phải hợp tác với tổ chức công đoàn để giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động; người lao động tiếp tục phát huy tinh năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, từ đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

TỔNG DƯ NỢ CHO VAY ƯU ĐÃI...

(*Tiếp theo trang 1*)

tỉnh đạt 2.999,14 tỷ đồng, tăng 8,26% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó nguồn vốn trung ương cấp chiếm 82,5%, nguồn vốn ứy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,41% và nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 16,09% tổng nguồn vốn; tổng doanh số cho vay đạt hơn 1.086 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 2.995,78 tỷ đồng với 97.119 khách hàng đang vay vốn, tăng 8,27% so với thời điểm 31/12/2018; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,11% tổng dư

nợ. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh quan tâm thực hiện. Năm 2019, các thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra 1.298 lượt xã, 2.396 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 11.533 lượt hộ vay vốn, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ ở các địa phương.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ xã Quỳnh Nguyên đến xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phư); dự án đầu tư xây dựng đường gom phía Nam quốc lộ 10 (tuyến tránh S1), đoạn từ nút giao với đường Kỳ Đồng đến nút giao với đường nối từ thành phố Thái Bình đến đường Thái Bình - Hà Nam; dự án đường quy hoạch số 2 khu đô thị Hoàng Diệu, thành

phố Thái Bình, đoạn từ Quảng trường Thái Bình (đường quy hoạch số 7) đến doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đường quy hoạch số 5)... Các dự án đang thực hiện đầu tư như: dự án nâng cấp, cải tạo đường 217 (ĐT.396B) từ cầu Hiệp đến quốc lộ 39, giai đoạn 2 từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 39; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.455

(đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường vào UBND xã Tây Đô (Hưng Hà); dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tỉnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, giai đoạn 1 đoạn từ thành phố Thái Bình đến đường ĐT.453...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Trong thời gian tới, các ban quản lý dự án cần quan trọng phối hợp với các sở, ngành rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục của các dự án, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban quản lý dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc

trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Khi các dự án đi vào triển khai thực hiện, các ban quản lý dự án phải giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình, thời gian thi công, từ đó phát huy hiệu quả công trình. Đối với một số đề xuất, kiến nghị của các ban quản lý dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất...

Thứ tư, ngày 15 tháng 1 năm 2020

TRAO QUÀ CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

(*Tiếp theo trang 1*)

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 14/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bithư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã: Nam Trung, Nam Hưng và An Ninh (Tiên Hải). Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Tiên Hải.

Tại các điểm trao quà, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin tới nhân dân các xã về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 với nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời khẳng định, những năm qua, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ cho các gia đình, hàng năm tỉnh trích ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng vào các ngày lễ, tết.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với phương châm “Không để hộ nghèo không có tết”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình để mọi người, mọi nhà đều được đón tết đầy đủ. Đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp đã trao tặng trên 400 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của 3 xã: Nam Trung, Nam Hưng và An Ninh với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

làm tốt công tác nhân sự cấp ủy. Các chi bộ phần đầu hoàn thành đại hội trước ngày 25/2/2020. Đảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội Tiểu ban Văn kiện đang tổng hợp số liệu để xây dựng các báo cáo trình Đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã hoàn thành việc rà soát danh sách các đồng chí ủy viên đương nhiệm, các đồng chí trong nguồn quy hoạch trước khi thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã.

Về thực hiện sáp nhập thôn, xã Đảng Tân có thôn Lại Xá và thôn Phú Sa trong diện sáp nhập. 2 chi bộ thôn đã họp thảo luận và đi đến thống nhất ra nghị quyết sáp nhập thành Chi bộ thôn Song Lan và dự kiến nhân sự tham gia ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ. Đảng ủy xã cũng đã họp thống nhất sáp nhập chi bộ thôn, chỉ định nhân sự của chi bộ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong xây dựng báo cáo chính trị phải đánh giá đúng những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ tới sát với thực tế của địa phương. Chuẩn bị nhân sự phải bám sát quy hoạch, quy trình hướng dẫn của các tập trung, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan. Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Về sáp nhập thôn, Đảng ủy xã cần tập trung chỉ đạo thật tốt và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Tân.

CÔNG AN TỈNH, HUYỆN THÁI THUY Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

* Chiều ngày 14/1, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và trung ương đồng trên địa bàn dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình cùng đồng đạo cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin tóm tắt một số kết quả đạt được trong năm 2019 của lực lượng công an. Toàn lực lượng đã nỗ lực thực hiện phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, mang lại hiệu quả tích cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến khẳng định những hiệu quả tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí và Công an tỉnh trong năm 2019, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền trong năm 2020.

Lãnh đạo Công an tỉnh cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, đối với các lực lượng Công an Thái Bình những năm qua. Bước sang năm 2020 với nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, trong đó có nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Công an tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

* Nhân dịp đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều ngày 14/1, huyện Thái Thụy tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương và trung ương đồng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thái Thụy đạt được kết quả khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 23.779 tỷ đồng, tăng trên 13% so với năm 2018. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới... Có được kết quả trên, bên cạnh sự đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân trong huyện còn có đóng góp không nhỏ của các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cổ vũ phong trào thi đua, sản xuất trong toàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương đã phát biểu mong muốn tiếp tục được huyện quan tâm, tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp thuận lợi; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng huyện và cơ quan báo chí để thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Thái Thụy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí trong tỉnh, các phóng viên trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, từ đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đi lên của huyện Thái Thụy nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung.

VŨ TIẾN - TRẦN TUẤN

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG